



คติธรรม

เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระมหากรุณาประทานพระพุทธานุศาสนี เตือนใจให้พุทธบริษัท
ตระหนักในคุณค่าของเวลา และการประพฤติตนปฏิบัติงานให้เหมาะสมแก่เวลาอยู่เสมอ ถ้าบุคคลใดเป็นผู้
เอาธุระ ไม่ทอดทิ้งการงานไม่ปล่อยปละละเลยงานในความรับผิดชอบ ไม่ผัดวันประกันพรุ่งหรือทอดทิ้งงาน
ขยันหมั่นเพียรทำการงานนั้น ๆ ด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยความรอบคอบ บุคคลนั้นย่อมจะทำงานให้สำเร็จลุล่วง
ได้โดยง่าย และไม่พลาดผิด นำมาซึ่งความรุ่งเรืองทั้งในชีวิตส่วนตน ทั้งในสัมฤทธิ์ผลของการงาน บังเกิดประโยชน์
ทั้งสองสถานอันพึงปรารถนาขึ้นได้โดยพร้อมเพรียงกัน

กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่โดยตรงในการประกอบกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของชนหมู่
จึงจำเป็นต้องมีวิจารณญาณรู้เว้นการอันควรเว้น และรู้ปฏิบัติในการอันควรปฏิบัติ ตามกาลเทศะอันเหมาะสม
แก่กรณี เพื่อยังผลให้ราชการเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคมประเทศชาติ บรรลุเป้าหมายตามพระบรม
ราโชบาย และรัฐประศาสนโยบาย สมด้วยมหาสมณภาพิตที่ว่า กาลานุรูปูว รุริ นิยุณเช แปลความว่า “พึงประกอบ
ธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว”

ขออำนวยการให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ถึงพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และ
กำลังสติปัญญาในอันที่จะนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ตำบลหมู่บ้านที่ท่านปกครองดูแล และสังคมประเทศชาติ
โดยส่วนรวมสืบไปเทอญ.


(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



สารจุฬาราชมนตรี

เนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานในการอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๕ ความว่า “ท่านเป็นผู้ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับราษฎรในท้องที่ของท่านมาอย่างใกล้ชิด ย่อมเข้าใจจิตใจและความต้องการของเขาเหล่านั้นได้ดีกว่าผู้ที่อยู่ห่างไกล ราษฎรย่อมจะต้องหวังพึ่งท่านเมื่อมีความเดือดร้อน ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านทั้งหลาย จะเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของเขาให้มากและทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งแก่เขา สมกับที่เขาได้ไว้วางใจเลือกท่านขึ้นมาเป็นหัวหน้า จงพยายามบำเพ็ญตนให้สมกับตัวอักษรที่ตราหน้าหมวกเครื่องแบบของท่านที่ว่า “ระงับทุกข์บำรุงสุข”

พระราชดำรัสดังกล่าว หากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้น้อมนำไปเป็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความสัจย์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ก็จะสามารถสร้างดุลยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นหมู่บ้านด้วยความราบรื่น สมส่วนและลงตัว เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รู้และเข้าใจถึงความต้องการจริงของราษฎรในหมู่บ้าน และจะยังประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการกระบวนการสื่อสารเชื่อมต่อการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับผู้บังคับบัญชา ดังนั้น การจะปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานใดก็ตาม นอกจากมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว ความอดทน ความเสียสละ และการเป็นผู้ให้นั้นก็มีความสำคัญยิ่ง เมื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อาสาและพิจารณาตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อระงับทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรแล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่พี่น้องประชาชนได้มอบความไว้วางใจแก่ท่าน เพราะคนที่ดีที่สุดคือคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์มากที่สุด และถือได้ว่าท่านทั้งหลายคือผู้ที่มีความเสียสละและสร้างคุณประโยชน์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร จึงขออำนวยการจากเอกอัครราชทูตอิสลาม ประจำประเทศไทย โปรดยุติการประพฤติชั่วที่ขัดแย้งกับค่านิยมที่ดีงามของประเทศไทย และมีกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หมู่บ้าน สังคมและประเทศชาติสืบไป

(นายอาซิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี



สาร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

.....

เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๖๕ เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดมา

การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาระดับฐานรากของประเทศในทุกมิติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีความสุขอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทสำคัญในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นหน่วยงานการปกครองที่เป็นจุดเชื่อมโยงให้ประชาชน มีอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และหลอมรวมให้พี่น้องประชาชนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผมขอชื่นชมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสงบสุข โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านได้ร่วมกันช่วยเหลือสังคมอย่างเข้มแข็ง และเต็มกำลังความสามารถ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขตลอดไป

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาตำบลและหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

นับเป็นระยะเวลา ๑๓๐ ปีมาแล้ว ที่สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่เป็นจุดเชื่อมโยงในการยึดโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลอมรวมประชาชนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญแก่การพัฒนาระดับฐานรากในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดี อยู่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติได้อย่างแท้จริง ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง และอดทน อุทิศตนด้วยความเสียสละในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ขอให้ทุกท่านตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พร้อมทั้งเดชพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ มีกำลังใจ กำลังใจที่เข้มแข็งและแข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน และร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



สาร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อ ๑๓๐ ปีก่อน โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่อยู่คู่กับระบอบการปกครองและสังคมไทยมาอย่างยาวนานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นฟันเฟืองสำคัญในการนำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน รวมทั้งหน้าที่การช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้แก่ทุกหน่วยงานอันเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกร่วมของความเป็นคนมหาดไทย เพื่อธำรงไว้ซึ่งปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มุ่งมั่น พุ้มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมมือกันต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความเสียสละอย่างเข้มแข็ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของพี่น้องประชาชน และร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้สำเร็จลุล่วงบังเกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่เข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านสืบไป

(นายสุวิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สาร
อธิบดีกรมการปกครอง
เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ได้เวียนมาบรรจบครบอีกรอบหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังพี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ขอขอบคุณที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตำบล หมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

หัวใจแห่งความสำเร็จในภารกิจของกรมการปกครองอยู่ที่ตำบล และหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองในระดับฐานรากของประเทศที่เชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนเข้าไว้ด้วยกัน โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ตลอดจนมีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมการปกครองให้สัมฤทธิ์ผล สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”

ผมขอขอบคุณในความวิริยะ อุตสาหะ ท่วมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทุกท่านมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเข้าสู่ตำบล หมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๖๕ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

(นายธนาคม จงจิระ)
อธิบดีกรมการปกครอง